

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง

๑. สศก.เร่งอนุรักษ์กระบือสนองนโยบายกษ.
๒. กระทรวงเกษตรฯทำแผนรับมือภัยแล้งยาว เกษาดิตวางแผนเพาะปลูกลดเสี่ยง
๓. นายการ่วมถวายพระพร 'ในหลวง'
๔. บอกเล่าข่าวเกษตร
๕. ปักตู้เซ็นจ่าย ๒.๙ พันล้านอุ้มเลี้ยง
๖. ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมฯเรือประมง จังหวัดตรัง
๗. จัดยิ่งใหญ่ 'วันเกษตรแห่งชาติ ๕๙'
๘. เกษตรรับลูก "ปักตู้" ทนควันจัดพื้นที่ ส.ป.ก. นำร่อง ๔ จังหวัด
อุ้มผู้มีรายได้น้อยมีที่ทำกิน
๙. ลงพื้นที่

หนังสือพิมพ์

- มติชน
ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

สศก.เร่งอนุรักษ์กระบือสนองนโยบายกษ.

เผยผลสำรวจโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ผลิตกระบือ สำเร็จเกินเป้าหมาย เกษตรกรมีกระบือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 4 ตัว แกมผลิตปุ๋ยอินทรีย์สร้าง
รายได้เสริม ชวนนาเริ่มสนใจหันมาปลูกหญ้าเลี้ยง
สัตว์แทนข้าว

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการอนุรักษ์
และเพิ่มผลผลิตกระบือ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ เพื่อแก้ปัญหาจำนวน
กระบือลดลงอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สศก.ได้ติดตาม
ผลการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 -
มกราคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี แพร่ และ
เชียงใหม่ พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งด้านการเร่งรัดการเพิ่มจำนวนกระบือ โดยมีการให้
สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) ผ่านวิสาหกิจชุมชน จำนวนแห่งละ 1 ล้าน
บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อจัดสรรให้
สมาชิกจำนวน 10 ราย รายละ 100,000 บาท นำไป
ซื้อกระบือเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด
ส่งผลให้เกษตรกรมีจำนวนกระบือเพิ่มขึ้นจากก่อน
มีโครงการเฉลี่ยรายละ 4 ตัว จากเป้าหมายรายละ
2 ตัว เนื่องจากเกษตรกรจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อ
ซื้อกระบือที่กำลังตั้งท้อง ทำให้ได้ลูกกระบือเพิ่มขึ้น
และยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าแม่กระบือที่ซื้อมา
ไม่เป็นหมัน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลกระบือใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้ ราคา
เฉลี่ยกระบือละ 18-25 บาท ซึ่งกระบือจะปล่อยมูล
สดเฉลี่ย 25 กก./ตัว/วัน กระบือที่เข้าร่วมโครงการ
100,000 ตัว จะได้มูลกระบือแห้งเพื่อนำไปทำปุ๋ย
อินทรีย์ประมาณ 260,000 ตัน/ปี สามารถไปขยาย
ผลส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลด

ต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง ในโครงการยังได้
สนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือที่ดีประจำแต่ละกลุ่ม โดย
คัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่ดีให้แต่ละกลุ่มใช้เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อ 1 กลุ่ม
รวมทั้งจัดทำแปลงหญ้าเพื่อให้กระบือมีอาหาร
กินตลอดปี ส่วนด้านการอนุรักษ์และปกป้องพันธุ์
กระบือนั้นมีการทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือที่
เข้าร่วมโครงการทุกตัว และจัดทำระบบฐานข้อมูล
เพื่อควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกระบือ

โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มประชากร
กระบือได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสร้างรายได้เสริมใน
การขายมูลกระบือให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วย
สนับสนุนนโยบายด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ขณะนี้
เกษตรกรที่ปลูกข้าวเริ่มมีแนวคิดลดพื้นที่ทำนา
เปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เนื่องจาก
ลู่วางการตลาดมีแนวโน้มที่ดี ใช้แรงงานน้อยและ
มีความมั่นคงในอาชีพ

กระทรวงเกษตรฯ ทำแผนรับมือภัยแล้งยาว เกษะติดวงแผนเพาะปลูกลดเสี่ยง

ผู้จัดการรายวัน360° - ก.เกษตรฯ เตรียมแผนรับมือหากแล้งยาวถึงปลายเดือน พ.ค. เน้นเกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการเพาะปลูกลดความเสี่ยง

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แม้ว่าสถาบันพยากรณ์สภาพภูมิอากาศทั้งระดับนานาชาติและในประเทศหลายสำนัก ต่างพยากรณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเริ่มเบาบางลง เนื่องจากอิทธิพลเอลนีโญลดลง โดยคาดการณ์ว่ากลางเดือน พ.ค. 59 จะเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้ง 8 มาตรการ รวมถึงวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนืองหากฝนไม่ตกในช่วงเดือน พ.ค. ซึ่งทำให้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จหรือ Single Command เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าวนาปี ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. อาจต้องชะลอการปลูกข้าวไปจนถึงช่วงปลายเดือน พ.ค. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้ง ต้องมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของเกษตรกร ว่า มาตรการหรือโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ดำเนิน

การอยู่ยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องปรับให้เข้ากับความต้องการของเกษตรกรและสภาพความเป็นจริงด้วย เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้รายงานกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการเก็บตัวอย่างและประเมินผลแบบเร่งด่วน RRA (Rapid Rural Appraisal) พบว่า เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุดคือ มาตรการที่ 4 มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง เนื่องจากเป็นความต้องการของเกษตรกรโดยตรงที่ต้องการให้กระทรวงเกษตรฯหรือภาครัฐช่วยแก้ปัญหา ส่วนความพึงพอใจลำดับถัดมา มาตรการที่ 2.มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เกษตรกรเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระในการชำระหนี้คืนให้ยี่ดระยะเวลาออกไปได้ รองลงมาเป็นมาตรการที่ 1.มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทดแทนการปลูกข้าวนาปีที่ไม่สามารถปลูกได้ เป็นต้น.

นายกรัฐมนตรีถวายพระพรในหลวง'



เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 18 ก.พ. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 21 ว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรที่ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าอุณหภูมิพระปรอท (ไข) ลดลง อัตราการหายใจลดลง ความเร็วของพระอาการเหนื่อยลดน้อยลง อัตราพระชีพจรลดความเร็วลง ผลของการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรายงานมาบ้างแล้ว ยังไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค ผลจากการตรวจพระโลหิตด้านการชี้วัดการอักเสบติดตามพระอาการแสดงว่ายังมีอาการอักเสบในพระวรกาย ส่วนการอักเสบที่พระข้อลดน้อยลง

คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิบัติวันละสองขนานทางหลอดพระโลหิตต่อไป กับถวายออกซิเจน ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดด้วย และรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษที่ยังไม่ได้รับ กับติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันแรก ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ และพลานามัยที่ทุกสารทิศเดินทางนำพานพุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ มาทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรอย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วย คสช. ประกอบด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้แก่ พล.อ.ธีรชัย นาคพานิช ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ณะ อารินิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอานันท์ ปันยารชุน รมว.คมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุรเกียรติ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะผู้บริหาร นายปิยะ ปะตังดา รักษาการประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะนายอภิรักษ์ โกษะรัตนกุล อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา พร้อมคณะครู

น.ส.ภาสินี ปรีชาชนาพล ผอ.ฝ่ายกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเพเทอร์ พรีเอเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พล.ต.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผอ.วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานรุ่น นปช.4 ผู้ก่อบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ศาสตราจารย์ดร.บุญ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5235

Col.Inch: 25.62

Ad Value: 56,364

คอลัมน์: บอกลေးชาวเกษตร

หน้า: 10(ล่าง)

PRValue (x3): 169,092

คลิป: 31



●●● “บอกลေး ชาวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คนที่ 3 แทน รศ.ดร.บัญชา ขวัญอิน ที่หมดวาระเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 จากนี้ไป ดร.จงรัก จะรักษาการอธิการบดี จนกว่าจะมีอธิการบดีคนใหม่

●●● สองเกลอ ได้มีโอกาสไปนั่งฟังการประชุมนัดแรกของผู้บริหาร มก.ชุดใหม่ ภายใต้งานนำของรักษาการอธิการบดีคนล่าสุด ที่ได้ประกาศว่าต่อไปนี้วิสัยทัศน์ในการบริหารและการพัฒนา มก.ต้องนำจุดแข็ง คือความโดดเด่นด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะที่ มก.เป็นสถาบันการศึกษาอันดับต้นๆ ของโลกที่ให้ความสำคัญด้านการเกษตร พร้อมตั้งโจทย์ว่า ให้ผู้บริหารช่วยกันคิดว่า เมื่อ มก.เป็นมหาวิทยาลัยนอกกรอบภายใต้กำกับของรัฐ จะทำอะไรให้ทรัพย์สินของ มก.ที่มีอยู่เกิดรายได้แทนที่จะขึ้นค่าน่วยกิดที่อาจเป็นภาระของผู้ปกครองนิสิต เนื่องจาก มก.ต้องจัดสรรหางบประมาณมาบริหารเอง

●●● มีเรื่องวุ่นๆ หลังจากที่นายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจะใช้มาตรา 44 ประเมินข้าราชการประเภทเข้าชาม

เข้าชาม ทำให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขานรับนโยบายทันที พร้อมประกาศว่าหากข้าราชการบางคนไม่ผ่านประเมินต้องย้ายทันทีในเดือนเมษายน 2559 นี้ ทำให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนต้องตื่นตัว บาง



พิธีมอบงาน บัญชา ขวัญอิน (ซ้าย) กับจงรัก วัชรินทร์รัตน์

คนสะอาดแสวงหาพันธมิตรเพื่อช่วยวิ่งเดินให้

●●● สิ่งที่น่าห่วง มีคนมาพูดรอกหูสองเกลอหลายคนว่า มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพยายามวิ่งเดินให้กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่หากินด้วยการรับงานด้านประชาสัมพันธ์จากกระทรวงเกษตรฯ ให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวง เพื่อให้เชียร์ตัวเองได้กลับเป็นใหญ่ในบางกรม สร้างความอึดอัดแก่ข้าราชการที่ทำงานมาเนิ่นนาน สองเกลอ มั่นใจเจ้ากระทรวงคนปัจจุบันคงมีความหนักแน่นพอ เพราะเป็นที่จับตาของสื่อมวลชนสายเกษตรประจำกระทรวงเกษตรฯ ว่า เป็นไปได้อย่างไร เพราะคนที่ถูกเสนอชื่อก็รู้ๆ กันอยู่ ขอรับ!

บิ๊กตุ๋เซ็นจ่าย 2.9 พันล้านบาท

โพสต์ทูเดย์ - พล.อ.ประยุทธ์ อนุมัติจัดสรรงบเพิ่มเติมอีก 2.9 พันล้านบาท หนุนโครงการตามความต้องการชุมชน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี และสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเห็นชอบให้จัดสรรงบกลางปี 2559 จำนวน 2,900 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนทั่วประเทศ 4,900 โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง และจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติอนุมัติงบกลางปี 2559 จำนวน 1,614 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน 3,135 โครงการ โดยอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบจากสำนักงบประมาณ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้รับจัดสรรงบก่อนจัดสรรเงินไปให้กับชุมชนต่างๆ

“ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. จะมีเงินจากโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนทยอยลงสู่พื้นที่ทั่วประเทศ และภายในกลางปีจะมีเม็ดเงิน 4,500 ล้าน



พล.อ.ฉัตรชัย

บาท จาก 8,000 โครงการ จะเข้าระบบ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว พล.อ.ฉัตรชัย ยืนยันว่าปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่ 4 แห่ง มีเพียงพอที่จะสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการดูแลพืชสวนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพียงพอจนถึงวันที่ 14 ส.ค. ซึ่งเพียงพอก่อนจะ

เข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางปี แต่จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะทางฝั่งญี่ปุ่นประเมิน

ปรากฏการณ์เอลนินโญจะสิ้นสุดเดือน
พ.ค. ส่วนฝั่งยุโรปและสหรัฐประเมินว่า
เอลนินโญจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า กระทรวงจะ
ดูแลข่าวนาปรังที่ปลูกไปแล้วและยังไม่ได้
เก็บเกี่ยว 1.72 ล้านไร่ เท่าที่จะดูแลได้ แต่
จากข้อมูลพบว่ามีข้าวที่อายุไม่ถึง 8 สัปดาห์
ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วม 3 แสนไร่

“ถ้าจะใช้มาตรา 44 ไปห้ามเขาไม่ให้
ปลูกข้าวมันก็ดูตลก และชาวบ้านกลุ่มนี้ก็รู้
ดีว่ามีความเสี่ยง เพราะน้ำไม่มี แต่ยังไม่
ไปตายคาบหน้า ซึ่งเราจะดูแลเท่าที่ทำได้
แต่จะไม่กระทบต่อแผนการจัดสรรน้ำ”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว PT

ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมฯเรือประมง จังหวัดตรัง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี รวม 2,096 ลำ
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ทั้งนี้ หลังจากบังคับใช้กฎหมาย
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อตรวจติดตามความ IUU(พฤษภาคม 2558-ปัจจุบัน) ของจังหวัด
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานป้องกันการทำประมง ตรัง พบว่า ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากการทำการ
ผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปการ ประมงในปี 2558 ปริมาณการจับ ปริมาณ
ปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก 90,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท
เรือประมง จังหวัดตรัง (PIPO) เมื่อวันก่อน ปริมาณเรือประมง ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส
พบว่าปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากการ จำนวน 430 ลำ ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส
ทำการประมงในจังหวัดตรัง ปี 2557 ปริมาณ จำนวน 1,428 ลำ รวม 1,858 ลำ ปริมาณเรือ
การจับ ประมาณ 100,000 ตัน มีมูลค่า ประมงในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน
ประมาณ 3,530 ล้านบาท ปริมาณเรือประมง 238 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส จำนวน 414 ลำ ประกอบด้วยเรืออวนลาก อวนล้อม และอวน
ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส จำนวน 1,682 ลำ ครอบปลาตะคัก.

จัดยิ่งใหญ่'วันเกษตรแห่งชาติ59'

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นนุสสัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 59 ภายใต้แนวคิด “คนไทยใจเกษตร” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.- 6 มี.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 59 และตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานทางเกษตร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้แสดงออกเชิงวิชาการ อีกทั้งทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคต ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกว่า 22 หน่วยงาน อาทิ นิทรรศการและแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีข้าวไทย นิทรรศการผ้าทอชีวิต นิทรรศการน้อมนำใจ นวัตกรรมปลูสดวีไทย เป็นต้น

ด้าน ผศ.พาวิณ มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า งานในครั้งนี้นับเป็นงานยิ่งใหญ่ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรในทุกรูปแบบมาเผยแพร่ต่อเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งได้นำควยสัตว์ที่เป็นตัวแทนของภาคการเกษตรไทยมาเป็นมาสคอต (สัตว์นักโทษ) ในการจัดงานซึ่งมีชื่อว่า “คุณบ๊พ” เพื่อสื่อให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของควยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต ส่วนนิทรรศการที่เป็นไฮไลต์ของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการของราชวงศ์ทุกพระองค์ อันเกี่ยวเนื่องทางด้านเกษตร รวมทั้งการจัดการประกวด ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม เช่น กล้วยไม้ บอนไซ ชวนชม ยักษ์ ไม้กระถาง ไม้อบน้ำ เฟิร์นต่าง ๆ ถึง 13 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมแปลงสาธิตด้านพืช ปลูสดวีตลอดทั้งการจัดร้านจำหน่ายสินค้าชม ซ้อป ชิม กว่า 600 บูธ เป็นต้น

เกษตรรับลูก "บึกตูด" ทัศนวันจัดพื้นที่ ส.ป.ก. นาร่อง 4 จังหวัดอุ้มผู้มีรายได้น้อยมีที่ทำกิน

นายธีรภัทร ประชวรสิริ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของราชการไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดหาที่ดินในลักษณะกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร โดยไม่ใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในงบประมาณปี 58-59 ทั้งหมด 4 พื้นที่ คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ 5,582-2-91 ไร่ รองรับเกษตรกร 816 คน ทั้งนี้การดำเนินการในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีและ รว.เกษตรและสหกรณ์ จะเข้ามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ที่ดินระบำ จำกัด ในวันที่ 26 ก.ค.59 ทั้งนี้เป็นที่ดินเกษตรกร จำนวน 486 ไร่ เนื้อที่ 2,423 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินอาศัย 183 ไร่ ที่ดินแปลงเกษตรกรรวม 2,189 ไร่ และสหกรณ์ฯขอใช้ จำนวน 50 ไร่

อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเกษตรพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร เช่น จัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยกรมชลประทาน การขุดสระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบมีตลาดรองรับ กรมหม่อนไหม ส่งเสริมเกษตรผสมผสานและส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน.



☒ ลงพื้นที่...ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อม นายสมเกียรติ ประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ลงพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เพื่อเตรียมข้อมูล พัฒนาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป